



6. โครงการในอนาคต

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ทั้งทางด้านการพัฒนาเตาเผาหินปูน ระบบการเผา ระบบการควบคุมดูแลการผลิตและกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ บริษัทมีนโยบายในการลงทุนและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีโครงการขยายธุรกิจของบริษัทที่สำคัญ ดังนี้

6.1 โครงการขยายกำลังการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือปูนไฮเดรต

บริษัทมีโครงการสร้างโรงบด และเครื่องบดแคลเซียมออกไซด์เพิ่มเติมจำนวน 2 เครื่อง (แคลเซียมออกไซด์บดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนไฮเดรต) และขยายกำลังการผลิตปูนไฮเดรต โดยติดตั้งเครื่องผลิตปูนไฮเดรตอีก 1 เครื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตปูนไฮเดรตของบริษัทจาก 61,300 ตันต่อปีได้เป็น 91,900 ตันต่อปี ทำให้สามารถขยายตลาดลูกค้าได้กว้างขึ้น และเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

ทั้งนี้ ประมาณการมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 80 ล้านบาท ปัจจุบัน โรงบดและเครื่องบดแคลเซียมออกไซด์ รวมทั้งเครื่องผลิตปูนไฮเดรต อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทกู้เงินจากสถาบันการเงินและใช้เงินทุนหมุนเวียน ลงทุนไปแล้วประมาณ 30 ล้านบาท และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2557

6.2 ระบบและเครื่องบดถ่านหินชนิดระเหยง่าย (High Volatile)

ปัจจุบัน เครื่องบดถ่านหินของบริษัทไม่สามารถบดถ่านหินชนิดระเหยง่ายได้ ซึ่งบริษัทมีแผนลงทุนในระบบและเครื่องจักรบดถ่านหินชนิดระเหยง่าย (High Volatile) เพื่อให้ทางบริษัทสามารถมีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินได้หลายประเภทขึ้น และยังสามารถช่วยให้บริษัททำการผสมเชื้อเพลิง 2 ชนิด เพื่อให้ได้คุณภาพเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุด ในกระบวนการเผาหินปูนให้ได้ปูนสุก (Calcination) โดยเครื่องบดถ่านหินนี้จะสามารถบดถ่านหินได้ทั้งชนิดระเหยง่าย และถ่านหินชนิดที่บริษัทใช้อยู่

บริษัทประมาณการมูลค่าการลงทุนของระบบและเครื่องบดใหม่ 70 ล้านบาท ซึ่งเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558

6.3 โครงการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว

บริษัทมีโครงการที่จะลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การลงทุน/ร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว การซื้อกิจการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตปูนขาว เป็นต้น เพื่อขยายกำลังการผลิต ขยายฐานลูกค้า เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท และส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหากิจการหรือบริษัทเป้าหมายที่จะลงทุน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มลงทุนได้ในปี 2557-2558



ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PT. Krakatau Steel บริษัทผู้ผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement – “JVA”) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายปูนขาว ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 450 ตัน/วัน (เตาเผาหินปูนขนาด 150 ตัน/วัน จำนวน 3 เตา) ซึ่งบริษัทคาดว่า เมื่อดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ปูนขาวส่วนใหญ่ จะนำไปใช้ในโรงผลิตเหล็กของบริษัทในเครือ PT. Krakatau Steel

บริษัทร่วมทุน PT. Krakatau Golden Lime (“KGL”) ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทจะลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 70.81 พันล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (“IDR”) คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 19.54 ล้านบาท^{1/} ตามสัญญาร่วมทุน (JVA) ที่ได้ลงนามไว้ร่วมกัน

ทั้งนี้ จากเนื้อหาสัญญาร่วมทุน JVA การร่วมทุนนี้มีโอกาสให้บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาธุรกิจในส่วนหลัก คือ 1) โอกาสในการที่บริษัทจะได้จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปูนขาวให้กับ KGL (ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าและรายละเอียดของสัญญาการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ หากมีการเข้าทำสัญญากัน) และ 2) โอกาสในการได้รับเงินปันผลในผลการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคตตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งก็อาจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเช่นกัน (ตามที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง)

หมายเหตุ: ^{1/} อัตราแลกเปลี่ยน 362.46 IDR/1 บาท

6.4 โครงการให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตปูนขาว

บริษัทมีแผนจะใช้เงินทุนหมุนเวียนในการให้บริการจัดหาและติดตั้งเตาเผาปูนขาว อาทิเช่น การบริการจัดหา (sourcing) อุปกรณ์ส่วนประกอบของเตาเผา รวมถึงการทดสอบการทำงานของเตาเผาปูน (commissioning) เป็นต้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวนี้พัฒนาจากพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ของผู้บริหารในธุรกิจปูนขาว

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามสัญญากับลูกค้าบริษัทหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ในการให้บริการจัดหาอุปกรณ์ชิ้นส่วนหลัก^{2/} ของเตาเผาหินปูนขนาด 150 ตันต่อวันจำนวน 1 เตา ได้แก่ โครงสร้างเหล็ก (steel structure) ของเตาเผา อิฐทนไฟ ส่วนการเผาเชื้อเพลิง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (เทอมของราคาเป็น FOB, free on board, จากท่าเรือประเทศไทย) รวมถึงการทดสอบการทำงานของเตาเผาปูน (commissioning) เพื่อเดินเครื่องในการผลิตให้ได้ โดยมูลค่าของสัญญาเป็นจำนวน 2.537 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกำหนดการจัดส่งตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และคาดว่าจะส่งมอบงานได้ทั้งหมดภายในปี 2558

หมายเหตุ: ^{2/} อุปกรณ์บางส่วนทางลูกค้าเป็นผู้จัดหาเอง อาทิเช่น งานฐานราก งานห้องควบคุม งานระบบส่องสว่าง อุปกรณ์ลำเลียงผลิตภัณฑ์ปูนขาวร้อน เป็นต้น โดยการให้บริการจัดหาและติดตั้งตามสัญญานี้ มิได้รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิง หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือการดำเนินการผลิตปกติ หรือการบำรุงรักษาเครื่องจักรแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีโอกาที่จะได้เป็นผู้จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตปูนขาว (เตาเผาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วน) ขนาด 150 ตัน/วัน จำนวน 3 เตา ให้กับบริษัทร่วมทุน PT. Krakatau Golden Lime (“KGL”) ในประเทศอินโดนีเซียที่กำลังดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู่ ตามเนื้อหาในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement – JVA) ที่คู่สัญญา PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) และบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามไว้ร่วมกัน โดยบริษัทร่วมทุน KGL คาดว่าจะมีการเข้าทำสัญญาซื้อขายเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานดังกล่าว เมื่อ KGL ได้มีการจัดตั้งตามกฎหมายและเริ่มการพัฒนาโครงการประมาณกลางปี 2557